

## **Brampton khai trương các sân trượt băng ngoài trời chọn lọc vào ngày 4 tháng 12**

***Mount Chinguacousy dự kiến mở cửa vào ngày 27 tháng 12, Đăng Ký Chương Trình Mùa Đông bắt đầu vào ngày 13 tháng 12.***

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 3 tháng 12 năm 2021) – Thành Phố Brampton chuẩn bị khai trương các sân trượt băng ngoài trời chọn lọc vào Thứ 7 ngày 14 tháng 12 vào lúc 10 giờ sáng, nếu điều kiện thời tiết cho phép. Các địa điểm bao gồm Sân Trượt Băng Giải Trí Chinguacousy Park và Sân Trượt Băng Giải Trí Ngoài Trời Gage Park. Để biết tất cả thông tin, bao gồm giờ hoạt động và tình trạng sân trượt, vui lòng truy cập trang web [www.brampton.ca/outdoorskating](http://www.brampton.ca/outdoorskating).

Sân Trượt Băng Ngoài Trời Mount Pleasant và Sân Trượt Băng Ngoài Trời Có Mái Che Gore Meadows dự kiến mở cửa trong mùa vào ngày 8 tháng 12, nếu điều kiện thời tiết cho phép.

Thành Phố sẽ khai trương các sân trượt băng ngoài trời bổ sung tạm thời tại Flower City Community Campus, Morris Kerbel Park và Earnscliffe Park vào ngày 13 tháng 12, nếu điều kiện thời tiết cho phép.

Không yêu cầu đặt chỗ cho sân trượt ngoài trời. Sân trượt có thể đóng cửa tạm thời do điều kiện thời tiết hoặc yêu cầu bảo trì. Vui lòng xem thời gian mở cửa sân trượt và tình trạng sân tại trang web [www.brampton.ca/outdoorskating](http://www.brampton.ca/outdoorskating) trước khi bạn đến sân.

Xe bán đồ ăn sẽ có mặt tại Chinguacousy Park vào các buổi tối Thứ Sáu và các ngày cuối tuần. Đồ ăn và đồ uống sẽ không xuất hiện tại các địa điểm sân trượt ngoài trời khác.

Các địa điểm sân trượt ngoài trời tại Gage Park, Mount Pleasant, Chinguacousy Park và Gore Meadows hiện đang cho phép sử dụng những dụng cụ hỗ trợ trượt băng do Thành Phố cung cấp. Một số dụng cụ hỗ trợ trượt băng giới hạn được cung cấp trên cơ sở ai đến trước được dùng trước. Nhân viên sẽ vệ sinh dụng cụ hỗ trợ trượt băng kỹ lưỡng giữa mỗi lượt trượt. Những người tham gia sử dụng dụng cụ hỗ trợ trượt băng được yêu cầu chuẩn bị và sử dụng mũ bảo hiểm khúc côn cầu và khẩu trang kín mặt của chính họ được CSA phê duyệt.

Dịch vụ cho thuê và mài giày trượt được cung cấp với số lượng có hạn tại Gage Park và Chinguacousy Park. Xem giờ mở cửa và phí vào tại trang web [www.brampton.ca/outdoorskating](http://www.brampton.ca/outdoorskating).

### **Các Biện Pháp Sức Khỏe và An Toàn COVID-19**

Theo hướng dẫn của Tỉnh Bang, không yêu cầu chứng minh tiêm phòng dành cho sân trượt băng ngoài trời.

Các biện pháp phòng ngừa an toàn COVID-19 bao gồm tăng cường kiểm tra sàng lọc sức khỏe thụ động cho khách trước khi tham gia và tăng cường biển báo để nhắc nhở người dân về các thông số an toàn COVID-19, luồng giao thông và các thực hành vệ sinh được khuyến nghị.

Khuyến khích sử dụng các khẩu trang và khăn che mặt không dùng trong y tế khi không thể duy trì khoảng cách hai mét.

Tiện nghi phòng vệ sinh sẽ được cung cấp. Yêu cầu đeo khẩu trang trong phòng vệ sinh.

### **Khai Trương Mount Chinguacousy**



Mount Chinguacousy là địa điểm Trượt Tuyết, Trượt Ván Trên Tuyết và Trượt Phao của Thành Phố, nằm trong Chinguacousy Park. Mount Chinguacousy dự kiến tái mở cửa vào ngày 27 tháng 12, nếu điều kiện thời tiết và tuyết cho phép.

Để biết tất cả thông tin, bao gồm giờ hoạt động, trạng thái mở hoặc đóng cửa và thông tin chi tiết đặt chỗ, vui lòng truy cập [www.brampton.ca/MountChinguacousy](http://www.brampton.ca/MountChinguacousy).

### Đăng Ký Chương Trình Mùa Đông

Đơn đăng ký chương trình theo mùa mùa đông của Khu Vực Giải Trí Brampton bắt đầu vào ngày 13 tháng 12 lúc 6 giờ sáng. Bạn có thể xem trực tuyến thông tin về chương trình tại trang web [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation), bắt đầu từ ngày 6 tháng 12. Chương trình đăng ký mùa đông bắt đầu vào ngày 3 tháng 1 năm 2022.

### Các Tiện Nghi Bổ Sung Cho Mùa Đông

Khám phá trang web [www.brampton.ca/winterwonderland](http://www.brampton.ca/winterwonderland) để biết thêm về các hoạt động vui chơi ngoài trời mùa đông và cập nhật tình trạng tiện nghi đang diễn ra!

-30-

#### LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal  
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &  
Cộng Đồng  
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton  
905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)